

# สารจาก...พระสันตะปาปา สิริพงษ์ จรัสศรี

ประธาน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2016



## เยาวชนที่รัก

พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสุข ความชื่นชมยินดีในการเข้าร่วมงานเยาวชนโลกที่เมืองคราคูฟนั้น ยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนที่ได้ไปร่วมงาน และมีโอกาสได้พบกับพระสันตะปาปาอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเพื่อนเยาวชนร่วมสองล้านคนจากทั่วโลก สำหรับตัวพ่อเอง พ่อมองเห็นความหวังของพระศาสนจักร เห็นพลัง ความกล้าหาญ และความพร้อมที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ของความเมตตาจากตัวของเยาวชนทุกคน พ่อยังจำได้ถึงคำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ย้ำเตือนบรรดาเยาวชนโดยตรง ในโอกาสวันเยาวชนโลกครั้งนี้ ว่า "เยาวชนต้องแสวงหาการเติมเต็มให้ชีวิต ซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์ พระองค์เองสามารถมอบความหมายแท้จริงในชีวิตให้กับเรา พระองค์สามารถทำให้เราก้าวไปข้างหน้า มองให้สูงและกล้าที่จะฝันถึงแต่สิ่งดี ชีวิตที่ดีพร้อมที่พวกคุณต้องการ คุณต้องเริ่มต้นสร้างขึ้นด้วยการเปิดตัวเอง เพราะความสุขจะได้รับจากการหว่านเมล็ดพันธุ์และจะผลิดอกออกผลเป็นความเมตตา พวกคุณต้องไม่ดำเนินชีวิตแบบครึ่งๆ กลางๆ แต่ต้องกล้าที่จะดำเนินชีวิตอย่างอิสระในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้และด้อยโอกาส ตามแบบพระคริสตเจ้าผู้ทรงมอบพระองค์เองทั้งครบเพื่อความรอดพ้นของมนุษยชาติ ทุกคนจะต้องเป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ความหวังให้กับโลก พระเจ้าต้องการบางสิ่งจากตัวคุณ พระเจ้าทรงหวังในตัวคุณ พระองค์มาเพื่อเปิดประตูชีวิตของคุณ พระเจ้าต้องการให้มือของคุณเป็นเครื่องมือของการคืนดีกัน และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน พระองค์ต้องการให้มือของคุณสร้างโลกให้ดียิ่งขึ้น จงอย่ายอมแพ้ ในการเผชิญหน้ากับความคิดที่ปิดตาย แต่จงแสวงหาจุดหมายที่ดำรงไว้ซึ่งหัวใจอันบริสุทธิ์ ลู่ออย่างสันติเพื่อความซื่อสัตย์และยุติธรรม อย่าทำอะไรแค่ผิวเผิน อย่าวางใจจิตตารมณ์ทางโลกซึ่งเน้นแค่รูปร่างหน้าตา มันคือเครื่องสำอางที่ทำให้ดูดีแค่ภายนอก แต่จงดาวนโหลดหัวใจที่มองเห็นและถ่ายทอดคุณความดีโดยไม่ต้องปรุงแต่งใดๆ ในการเสวนาและแชทในแต่ละวัน จงให้พระวรสารเป็นเข็มทิศนำทางการพูดคุย ความทรงจำของพระเจ้าไม่มี 'ฮาร์ดดิสก์' ไว้บันทึกและเก็บข้อมูล แต่หัวใจของพระเจ้าเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาที่แสนจะอ่อนโยน"

พ่อขอฝากคำเตือนใจเหล่านี้ให้กับบรรดาเยาวชนที่รักทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ มีหลายสิ่งท้าทายเราให้ "ต้องทำ" และหลายสิ่งที่คุณร้องเรา "อย่าทำ" ขอให้เรามั่นใจในพระเมตตาของพระเจ้า และกล้าหาญที่จะตอบรับกระแสเรียกของการเป็น "อัครสาวกแห่งพระเมตตา" ด้วยการปฏิบัติ ด้วยคำพูด และด้วยการสวดภาวนาในโลกที่มีบาดแผลเพราะการเห็นแก่ตัว ความเกลียดชังและความสิ้นหวังต่างๆ นานา เยาวชนต้องกล้าเป็นประจักษ์พยานเป็นเครื่องหมาย และเครื่องมือถึงพระเมตตาของพระบิดาที่มีต่อมนุษย์ แสดงออกถึงความรักเมตตาที่เรามอบให้กับเพื่อนมนุษย์ดังที่พระบิดามอบให้เรา "จงเป็นผู้เมตตากรุณาตั้งพระบิดาของท่าน" (ลก.6:36)

ขออำนวยการ

(พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี)

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน